

# ข่าวรวมคำแหง

เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๓๖ วันที่ ๙-๑๕ ม.ค. ๒๕๓๘ ราคา ๒ บาท

## ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 14/2537 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2537 โดยมีศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้ (อ่านต่อหน้า 11)

## รัฐบาลฝรั่งเศส

### ให้ความร่วมมือทางด้าน วิชาการแก่ ม.ร.



เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2537 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.โยมิต อินทวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์อรุณทวดี พัฒนิบูลย์ รองอธิการบดีทั่วไปได้ให้การต้อนรับ นายลีโอนีล เวิร์ง (Linonel Vairon) ผู้ช่วยที่ปรึกษาทูตฝ่ายความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Attaché de Coopération Scientifique et Technique) เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะให้ความช่วยเหลือแก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา การ สื่อสารทางไกล และด้านกฎหมาย

ตามที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ให้ความช่วยเหลือแก่ภาควิชา (อ่านต่อหน้า 11)



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2536 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2538



ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญหลวงพ่อกุศล รุ่น "กุฎิกรม" และ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์ พุทธหุน บรรณาธิการ "ข่าวรวมคำแหง" ทูลเกล้าฯ ถวาย หนังสือพิมพ์ "ข่าวรวมคำแหง" ร่วมเล่ม

## สื่อสารมวลชน ม.ร.

### เพิ่มความเข้มด้านปฏิบัติการ เร่งฝึกทักษะด้านวิชาชีพแก่ นศ.ก่อนจบ

ภาควิชาสื่อสารมวลชนเตรียมหาสถานที่เป็น อาคารปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการจัดทำ หนังสือพิมพ์ การผลิตรายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ เพื่อคุณภาพของบัณฑิตที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติการในวิชาชีพ

รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี หัวหน้าภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ว่า จากการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิด การเรียนการสอนวิชาสื่อสารมวลชนเป็นวิชาเอกตั้งแต่ปี- การศึกษา 2535 เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัคร เข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยปีการศึกษาละ 4,500- 5,000 คน จนถึงปัจจุบันในภาค 1/2537 นี้ มีนัก- ศึกษาสาขาวิชาสื่อสารมวลชนประมาณ (อ่านต่อหน้า 12)

## คณะรัฐศาสตร์

### จัดทอล์คโชว์

ในโอกาสครบรอบ 21 ปี

รองศาสตราจารย์เสถียร หอมขจร คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. ซึ่งแจ้งว่าในโอกาสที่คณะ- รัฐศาสตร์ (อ่านต่อหน้า 11)



- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-คนแรกของ ม.ร.
- ทฤษฎีเกมกับเศรษฐศาสตร์
- การให้บริการจัดทางาน... ที่กองกิจการนักศึกษา
- ข่าวกระบวนวิชา TH 104-ZO 422 ZO 411 AD 305 PU 304 AD 423

# ม.ร. ลงทะเบียนภาค 2/2537

## ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2538

# ก๊อปรัทคณ

## ปณิธานปัญญาชน

ทางเบื้องหน้าเป็นหนทางที่ทอดยาว  
ใสสะอาดวาววับประดับแสง  
เดินก้าวไปบนหนทางอย่างมีแรง  
ฟ้าขาวแดงที่เรืองรองอยู่เต็มตา

เกิดเป็นคนต้องดิ้นรนไปข้างหน้า  
ถึงได้ว่ามีค่าสมปรารถนา  
อย่าหยุดนิ่งพักพิงกายเสียเวลา  
ก้าวไปข้างหน้านั้นซิหนา มีค่าหนัก

จงต่อสู้ก้าวไปอย่าหยุดนิ่ง  
แม้แต่สิ่งยังสู้อยู่เพื่อหลัก  
หากไม่หือแท้ก็คงไม่นานนัก  
อุปสรรคที่ว่าหนักคงหายไป

เกิดเป็นคนต้องสู้ทนแก้ปัญหา  
ถึงจะรู้ว่าปัญญาไหน  
จะต้องแก้เมื่อเกิดทุกครั้งไป  
ปัญหาไหนใครทำใครแก้ที่

ชายหนุ่ม หญิงสาวก้าวไปข้างหน้า  
กล้าสู้รับคำท้า สมศักดิ์ศรี  
เบื้องหน้าคืออุปสรรคนั้นรู้ดี  
ต่อสู้เพื่อสิ่งนี้จะมีใคร

อิสระเสรีภาพที่วาดหวัง  
ด้วยตั้งใจใฝ่ฝัน แต่ปางไหน  
เมื่อได้มาอย่าหวังจะได้ไป  
ด้วยมีใครคนใด ยากสูญคืน

จากหนึ่งวันเป็นหนึ่งเดือนเลื่อนเป็นปี  
ด้วยเหตุนี้ถึงไม่มีใครยอมผืน  
ยอนนับวันเวลาที่กล้ำกลืน  
มันขมขื่นกว่าได้มาด้วยความทน

## 'แนะนำงานบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์'



นางอุไร สุทธิรัมย์  
หัวหน้างานบริการการศึกษา

■ งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ให้บริการในด้านใดบ้าง

ให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์โดยปฏิบัติงานด้านทะเบียน ประเมินผลการศึกษา งานกิจการนักศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา แนะนำทางการศึกษาและอาชีพ

■ คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนวิชาเอกอะไรบ้าง การจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ อาจแบ่งวิชาเอกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. วิชาเอกทางการสอน : มีวิชาเอกภาษาไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ภูมิศาสตร์, สังคมวิทยา, ประวัติศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ และพลานามัย
- เป็นหลักสูตรสำหรับวิชาชีพครู ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์
2. วิชาเอกทางจิตวิทยา : มีวิชาเอกจิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว, จิตวิทยาสังคม, จิตวิทยาคลินิกและชุมชน และกำลังจะเปิดหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการ
3. วิชาเอกทางภูมิศาสตร์ : มีวิชาเอกภูมิศาสตร์แผนที่, ภูมิศาสตร์มนุษย์และภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
4. วิชาเอกด้านอื่น ๆ : มีวิชาเอกสุขศึกษา, ใสทัศน์ศึกษา, วัตถุประสงค์ศึกษา, ธุรกิจศึกษา และคหกรรมศาสตร์

■ ปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่พบเสมอมีอะไรบ้าง  
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาไม่ตรงกับหลักสูตร

สาเหตุจากความเข้าใจผิดและความซับซ้อนในวันสมัคร ทำให้ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด นักศึกษาสามารถติดต่อคณะขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนใหม่เพื่อให้อุปถัมภ์ตามหลักสูตร ดังนั้น นักศึกษาจึงควรตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกับหลักสูตรอย่างรอบคอบ มิฉะนั้นในภาคเรียนต่อไปนักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

■ นักศึกษาจะดูผลการสอบได้อย่างไร  
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ 3 วิธีคือ

1. ดูที่บอร์ดประกาศของคณะซึ่งติดบริเวณด้านหลังตึกของคณะศึกษาศาสตร์
2. สอบถามทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 3180867-85 โดยแจ้งให้ต่อ 'ระบบข้อมูลทางโทรศัพท์'
3. ใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาอ่านข้อมูลผลการสอบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง ณ ตึกอภิการบดี ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสำนักหอสมุดกลาง

■ หากนักศึกษาสมัครเรียนแล้ว ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาจะทำได้อย่างไร

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อสมัครเรียนแล้วจะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้ติดต่อขอทราบหลักสูตรจากคณะที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายเข้าศึกษาเพื่อเลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคที่ 2 และต้องดำเนินการขอย้ายในภายหลังเมื่อศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ตามประกาศการย้ายคณะ ที่ ม.ร. กำหนด

กรณีนักศึกษาเทียบโอน ให้นำวุฒิบัตรที่ใช้สมัครมาดำเนินการขอเทียบโอนใหม่

■ สุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้แก่นักศึกษา

นอกเหนือจากงานที่กล่าวมาแล้ว คณะศึกษาศาสตร์ยังให้บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร รับรองการจบการศึกษา และสวัสดิการเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภททุน ขัดสน ทุนพระเทพคุณาธาร และทุนฝึกสอนฝึกงาน ซึ่งนักศึกษาขอทราบรายละเอียดได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา หรือ โทร. 318 0927

## ฉิวหรืงำ กับ หุ่ยหรือหยวก

“ ขอแสดงความยินดีกับคุณทรงชัยครับ ที่ได้รับปริญญาบัตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.วาทะกิจขอให้จัดมอบช่วยเหลือ ล้ายอีกทีละครับ ”

“ คึดเน...ดร.วาทะกิจแล้วผมยังคึดหว่วไม่หายที่นิชิตหรือยไม่ได้เป็นแชมป์โลก ”

“ ดร.วาทะกิจรับรองคนไทยที่ผมจัดซึกต้องได้เป็นแชมป์โลกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ ”

“ จะจัดซึกอย่างไรครับ ”

“ เขาแชมป์โลกคนไทยชุกกับคนไทยกับเองใจ ”

5/1/38



...แล้วก็ถึงวันสำคัญในชีวิต เป็นบัณฑิตงามสง่าหน้าเกรงขาม ขอปรบมือรับขวัญ "บัณฑิตรามฯ" ดอกไม้งามมอบให้ด้วยใจจริง....



กับบัณฑิตมร. รุ่นที่ ๘



บัณฑิตมร. รุ่นที่ 20



# การรวมตัวกัน เป็นกรรมการ บริหารกิจการ ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



## เสถียรภาพรัฐบาล

ดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนักข่าวสายทำเนียบรัฐบาลที่จะต้องหาฉายามาตั้งให้กับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ นานา ซึ่งฉายาที่ต่างสรรหามาเป็นนัยว่าเป็นภาพสะท้อนของการทำงานของรัฐบาลและรัฐมนตรีแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

อย่างเช่นสมัยที่พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้รับฉายาว่าเป็น 'ปลาไหลใส่สเก็ต' ซึ่งผู้สื่อข่าวมองว่าพลเอกชาติชายนอกจากจะมีเหลี่ยมคูทางการเมืองที่แพรวพราวแล้ว ยังมีลูกเล่นทางการเมืองที่ลื่นไหลแบบจับไม่อยู่ดั่งปลาไหลใส่สเก็ตทำนองนั้น

วันสิ้นปีเก่า ก่อนขึ้นปีหมูทอง 2538 นี้ สื่อมวลชนได้ตั้งฉายารัฐบาลภายใต้การนำของนายชวน หลีกภัยว่า เป็น 'รัฐบาลเก้าอี้ดนตรี' กล่าวคือไม่ใช่เป็นเรื่องของการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันนั่งเก้าอี้แบบธรรมดา แต่เป็นการแก่งแย่งแข่งขันแบบแพ้คัดออกอีกด้วย

คงจะทราบกันเป็นอย่างดีในขุคของสังคมข่าวสารแล้วว่า รัฐบาลชุดเก่าซึ่งมีพรรคความหวังใหม่เข้าร่วมด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังธรรม พรรคก้าวหน้าและพรรคเสรีธรรม

การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในช่วงปี 2537 ครั้งแรกเกิดจากการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีในพรรคพลังธรรมก่อน ซึ่งภาพที่ปรากฏแม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพของรัฐบาลโดยตรงโดยนักการเมืองสายประชาธิปัตย์หลายท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเรื่องของความแตกแยกกันภายในพรรคพลังธรรมเอง

แต่หลังจากนั้นไม่นาน ประเด็นทางการเมืองที่ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลคือการกระจายอำนาจเริ่มนำไปสู่ความขัดแย้งในเรื่องของวิธีการในระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคความหวังใหม่

พรรคประชาธิปัตย์เองพยายามใช้กลยุทธ์ของเสียงข้างมากโดยผลักดันให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พรรคร่วมกับรัฐบาลยอมรับในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 198 และ 199 แต่หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ปฏิเสธที่จะรับรู้ และไม่ยอมรับปฏิบัติตามมติดังกล่าว พร้อมทั้งได้ร่วมกับพรรคฝ่ายค้านลงมติคัดค้านร่างของคณะกรรมการธิการร่างรัฐธรรมนูญ

ผลก็คือ รัฐบาลต้องเชิญพรรคความหวังใหม่ออก ทำให้รัฐบาลผสมที่ปราศจากพรรคความหวังใหม่กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยทันที

การเดินແ้ฒ้คคูทางการเมืองจึงเป็นไปอย่างน่าระทึกใจยิ่ง เพราะก่อนหน้านั้นพรรคการเมืองฝ่ายค้านเองก็ผ่นก้าล้งกันเหนียวแน่น มีการเซ็นค้ำมั่นในรูปของสัดขำบ้นว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาล เว้นแต่จะ 'ล้า้งไฟ' กันเสียใหม่

จู่ ๆ พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะแกนนำของรัฐบาลประกาศนำพรรคชาติพัฒนา ภายใต้การนำของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเข้าร่วมรัฐบาลแทนพรรคความหวังใหม่ท่ามกลางความประหลาดใจของทุก ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายค้านที่ร่วมลงนามในสัดขำบ้นมาด้วยกัน

ประเด็นนี้เองที่สื่อมวลชนตั้งฉายาให้นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีว่าเป็น 'ผู้นำหลักเสื่อม'

เพราะท่านมักจะยึดหลักการเสมอให้การปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ แม้กระทั่งยามคับขันก็มักจะมองความถูกต้องชอบธรรมและมองส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

แต่การตั้งรัฐบาลครั้งนี้ดูเหมือนจะมุ่งเสถียรภาพของรัฐบาลเสียมากกว่าหลักการ

พูดง่าย ๆ 'หลักกู' ต้องสำคัญกว่า 'หลักการ'

สิทธิพันธ์ พุทธทูน

# กฎหมาย ไกล่ตัว



## เครื่องหมายการค้า ต้องห้าม

รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว  
คณะนิติศาสตร์

บรรดาสินค้าต่าง ๆ ที่ผลิตออกมาขายหรือจำหน่ายในท้องตลาดทั่ว ๆ ไป จะมีเครื่องหมายการค้าที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยเครื่องหมายอาจเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือลายมือชื่ออย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างรวมกัน ซึ่งเครื่องหมายการค้าใดที่จดทะเบียนถูกต้องแล้ว ถ้ามีบุคคลใดปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่ก็มีข้อห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1. ตราแผ่นดิน เครื่องหมายราชการ ธงพระอิสริยยศ ธงราชการ หรือธงชาติของประเทศไทย
2. เครื่องหมายประจำชาติหรือธงชาติของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายหรือธงขององค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก หรือที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศนั้น
3. พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระนามาภิไธยย่อ
4. พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ หรือตราประจำตำแหน่งตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนิวา เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้ให้เป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่....
6. เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสน์นโยบาย
7. เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่ว หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

ถ้าสินค้าใดไม่มีเครื่องหมายการค้าที่จะแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือชนิดทางการค้าแล้วผู้บริโภคทั้งหลายคงขาดความมั่นใจในสินค้าหรือสิ่งของเหล่านั้นอย่างแน่นอน



# คติธรรม

## ความทุกข์เกิด

ความทุกข์	เกิดที่จิต,
เพราะเห็นผิด	เมื่อผัสสะ,
ความทุกข์	จะไม่โผล่,
ถ้าไม่โง่	เมื่อผัสสะ,
ความทุกข์	เกิดไม่ได้,
ถ้าเข้าใจ	เรื่องผัสสะ.

จากร้อยธรรมคำกลอน  
ท่านพุทธทาส สอนโมกขพลาการ  
จ.สุราษฎร์ธานี

# WHAT IS WHERE? ที่ไทย?

### \* สาขาวิชา ให้ทุน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนหน่วยงานรัฐระดับกรม หรือเทียบเท่ารวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่ต้องการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนประจำปี 2538

โครงการวิจัยที่ขอรับทุนดังกล่าว ต้องมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสหวิทยาการ เสนอกระบวนกรตั้งแต่เริ่มต้นจนนำผลไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ระยะเวลาการทำวิจัยต้องไม่เกิน 3 ปี ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท แสดงถึงความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้วิจัยไปพร้อมกันด้วย

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กองส่งเสริมการวิจัย โทร.579-2288, 579-1121-30 ต่อ 1251 หมดเขตวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538

### \* ประกวดเรียงความ

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับคณะกรรมการโครงการเยาวชนผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ขอเชิญเยาวชนเกษตรกรรวมกลุ่มกันส่งเรียงความตามโครงการเยาวชนผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง 'สารเคมีเกษตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชน' เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในหมู่เยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของสิ่งแวดล้อมชุมชนต่อการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของชาวชนบท การส่งเข้าประกวดต้องเกิดจากกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเยาวชนเกษตรกร ยุวเกษตรกร หรือเกษตรกรก้าวหน้า หรือเยาวชนชนบททั่วไป อายุระหว่าง 10-30 ปี จำนวน 10 คนขึ้นไป โดยพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดไม่เว้นบรรทัด ความยาวขนาดกระดาษ เอ 4 จำนวน 5-7 หน้า หรือเขียนด้วยลายมืออ่านออก 8-10 หน้ากระดาษฟูลสแก็ป พร้อมแบบฟอร์มเสนอเรียงความเข้าประกวดผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2538

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกแห่ง หรือที่กลุ่มงานเยาวชนเกษตรกร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือโทร. 579-3856



ดูงาน นิสิตปริญญาโท ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาศึกษาและดูงานเกี่ยวกับงานโยบายน และวัตถุประสงค์ในการจัดและดำเนินกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2537 โดยมีนายอภิสิทธิ์ มฤคพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมนักศึกษา ค้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมใต้พระรูปพญานาค

## รับสมัครงาน

★ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 วุฒิปริญญาตรีในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้สนใจสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2538

★ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นหัวหน้านักวิชาการ โรงพิมพ์ธนบัตร คุณวุฒิปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางการพิมพ์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการพิมพ์จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 40 ปี

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่หน่วยสรรหาพนักงาน อาคาร ถ. ชั้น 6 โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ภายในวันที่ 17 มกราคม 2538 พร้อมหลักฐานการศึกษา (ต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด) รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. 1 รูป และประวัติการทำงานโดยย่อ

★ กรมสรรพากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด วุฒิ ปวช. ทางบรรณารักษ์

ผู้สนใจสมัครได้ที่งานสรรหา ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมสรรพากร ชั้น 9 อาคารธนาคารทหารไทย จำกัด ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2538

★ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รับสมัครคัดเลือกผู้มีวุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปประยุกต์ พาณิชยศิลป์ นิเทศศิลป์, ครุศิลป์ เข้าทำงานด้านออกแบบสิ่งพิมพ์, Lay out, Art work และเขียนการ์ตูน

ผู้สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด หรือโทร 241-1360-9, 243-4731-40ด่วน



### วิถีชีวิตชาวมอญ

รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์  
คณะมนุษยศาสตร์

ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงมอญราชบุรี วันนี้จะกล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวมอญ จากคัมภีร์โลกัทธิ และโลกสมุตติ

มอญเป็นชาติที่ไร้แผ่นดินทั้ง ๆ ที่เคยมีเอกราชอยู่ในดินแดนผืนเดียวกับพม่า ต่อมาถูกกษัตริย์พม่า คือพระเจ้าอลองพญาตีเมืองเมาะลำเลิง เมาเมืองและฆ่าชาวมอญเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นมอญก็แตกฉานสามชั้น

กลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย มอญบางส่วนเข้ามาในประเทศไทยช่วงรัชกาลที่ 1 ได้กระจายไปอยู่หลายแห่ง เช่น ปากลัด พระประแดง สมุทรปราการ ปากเกร็ด ปทุมธานี บางปลา สมุทรสาคร ทองผาภูมิ ท่าขนุน ท่ากระดาน ท่าตะกั่ว เมืองไทรโยค ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนที่ราชบุรีก็มีแถบอำเภอบ้านโป่ง

สำหรับวิถีชีวิตชาวมอญ ซึ่งดูจากคัมภีร์โลกัทธิและโลกสมุตตินั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียว คัมภีร์ทั้งสองสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โลกัทธิจะมีเนื้อหาบางส่วนคล้ายตำราพรหมชาติ แต่โลกัทธิมีเนื้อหา มาก ชับซ้อนกว่า เช่น มีตำราชื่อเรือ ตำราช้าง ตำราครกสาก ตำราชนไก่ ตำราสะเดาะเคราะห์นิมิตสังฆรณ์ ตำรานิมิต เป็นต้น

ผู้เขียนอ่านโลกัทธิฉบับแปลแล้ว น่าสนใจมาก ได้เห็นคติ แนวคิดของมอญ เช่น มอญให้ความสำคัญ ของศีระ และเห็นว่า เท้าเป็นส่วนต่ำ เหมือน ๆ คนไทย ได้เห็นการยกย่องชายให้อยู่เหนือหญิง เช่น

ของกินเหลือเดนจากภรรยา ไม่ควรเอามากินจะสิ้นทรัพย์

นอนบนตักภรรยาเอาผ้ารองก้นจึงสมควรนอน  
ผ้าใช้โพกหัวไม่ควรใช้ผูกเอว  
เสื้อผ้าชายไม่ควรปะปนกับเสื้อผ้าหญิง  
ผ้าใช้โพกหัว ไม่ควรกองขยู่ขยู่

ฯลฯ

สำหรับเนื้อหาในความเชื่อบางประการ ทำให้เห็นว่าคนโบราณมีชีวิตไม่เร่งรีบ จะทำสิ่งใดเมื่อเห็นว่าดีตามความเชื่อ หากไม่ดีก็ยังไม่ทำ ปัจจุบันเวลาเร่งด่วนต้องทำทันที ไม่มีโอกาสมาเลือกว่าจะทำวันใด ไม่ทำวันใด เช่น

- วันอาทิตย์ พญาราหูอยู่ที่พื้นดินไม่สมควรทำ การงานใดทั้งสิ้น
- วันจันทร์ พญาราหูอยู่ในที่น้ำ ไม่สมควรไถนา ไม่สมควรหว่านข้าวกล้า ไม่สมควรปักดำนา
- วันอังคาร พญาราหูอยู่ที่เตาไฟ ไม่สมควร ซ่อมแซมเตาไฟ
- วันพุธ พญาราหูอยู่ในบ้านเรือน ไม่สมควร ซ่อมแซมบ้านเรือน

เป็นต้น

จากการอ่านโลกัทธิทั้งหมด ทำให้เห็นว่า ชาวมอญใช้เป็นเครื่องมือในการสอนให้ชาวมอญดำรงชีวิตในครรลองที่ควร เช่น

- ราวตากผ้าตรงหน้าบ้าน ไม่สมควรตากฟูกตากหมอน
- ในบ้านตากเครื่องนุ่งห่มผู้หญิง ไม่สมควร
- ชำระล้างศิระแล้ว ไม่สมควรตากแดด

## บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคนแรกของ ม.ร.

นับตั้งแต่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นต้นมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ในแต่ละปีมีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก และจนถึงปีการศึกษา 2537 คณะบริหารธุรกิจได้ผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ออกมา 1 คนแล้ว เป็นบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคนแรกและรุ่นแรกของ ม.ร. 'ข่าวรามคำแหง' ขอแนะนำ นายสมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร M.B.A. คนแรกให้รู้จักกัน



นายสมชาย โชคมาวิโรจน์  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคนแรก

ประวัติ อายุ 31 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยทำงานในตำแหน่งวิศวกร ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า 4 ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปัจจุบันเป็นวิศวกร ของบริษัทเพาเวอร์เวิลด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก

### ■ แรงจูงใจที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ ม.ร.

'ก่อนอื่นต้องบอกว่าการเรียนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทนั้น ระดับความตั้งใจของผู้เข้าศึกษาจะ

- พาน ถาด ชามข้าว ชามแกง เขาส่งของมาให้เราล้าง ไม่ได้
- น้ำสำหรับดื่ม ชำระล้างเท้าไม่ได้
- เด็กทารก โยนเล่นขึ้นลง ไม่ได้
- มิด พร้า ขวาน โยนเล่นขึ้นลง ไม่ได้
- หม้อข้าว หม้อแกง ถ้วยชามข้าว ชามแกง โยนเล่นขึ้นลงไม่ได้

ฯลฯ

จากข้อห้าม ความเชื่อที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ ท่านผู้อ่านน่าจะเห็นเหตุผลที่ห้ามอย่างชัดเจนแล้ว เพราะการกระทำเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่สมควรทั้งสิ้น

กล่าวได้ว่า ชาติใด ๆ ก็ตาม สร้างความเชื่อขึ้นมาเพื่อเป็นระเบียบแบบแผนของคนในสังคม ดังนั้นเราจึงอาจดูวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้น จากความเชื่อหรือข้อห้ามได้เช่นกัน

ท่านผู้อ่านที่ต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้ อาจอ่านเพิ่มเติมได้จาก โลกัทธิที่อาจารย์จวน เครือวิชเพยาจารย์ ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้แล้ว

ต่างกันตรงที่ปริญญาโทไม่มีใครบังคับเพราะว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีวิชาชีพอยู่แล้วฉะนั้นผู้มาสมัครเรียนจะมีความตั้งใจในชั้นเริ่มต้นสูงกว่าปริญญาตรี เพราะการสอบเอ็นทรานซ์ต้องผ่านตามเกณฑ์บางคนอาจได้คะแนนไม่ถูกใจ ความตั้งใจก็จะต่ำลง

สำหรับผมแรงจูงใจในการเลือกเรียน M.B.A. เพราะเชื่อว่าหลักสูตร M.B.A. สามารถชดเชยความรู้ความเข้าใจในบางที่ไม่มีสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แน่ เช่น ด้านศิลปศาสตร์ มนุษยวิทยา จิตวิทยา อีกเหตุผลหนึ่งก็คือต้องการเพื่อนต่างสาขาอาชีพ เนื่องจากการทำธุรกิจต้องมี Connection ส่วนที่เลือกมาเรียนที่รามคำแหงก็เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ผมเชื่อมั่นในการระดมบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ารับการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา และผู้ให้การถ่ายทอดคืออาจารย์ที่สมดุลย์กัน'

'ปริญญาโทนี้ผมต้องลงทุนในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าปริญญาโทแรกมาก เนื่องจากผมไม่ได้พักประจำใน กทม. แต่ใช้วิธีเดินทางจากพิษณุโลกเข้ามาเรียน เรียนเสร็จก็กลับบ้าน ระยะเวลา 2 ปีครึ่งเดินทางประมาณ 160 เทียว คิดระยะทางได้ประมาณ 64,000 กม. ผ่านฝนมา 3 ฤดูกาล ได้พบผู้คนหลากหลายอาชีพ หลายความคิด หลายจิตใจ ซึ่งมีส่วนดีต่อตัวผมเองมาก คือ ทำให้เข้าใจอะไรได้ดีขึ้น โลกทัศน์กว้างขึ้น และได้เรียนรู้วิถีแก้ไขปัญหามหาสมาคมการณ์ โดยเฉพาะใครคือ CEO ในสถานการณ์นั้น ๆ เนื่องจากสมการความสำเร็จที่ว่า 'ความสำเร็จ = ความสามารถ + โอกาส' จะต้องมีกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างความสามารถและโอกาส กลไกดังกล่าวคือ การรู้จักพูดในทางบวกจะสามารถลด Pressure ที่จะต่อต้านขัดขวางลงได้ โดยเราต้องมีความจริงใจต่อพวกพ้อง มีเพื่อน ๆ เป็นแรงหนุน ใช้ความสามารถเป็นแรงเสริม โอกาสก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้น ส่วนวิธีการศึกษาก็ขอให้ใช้หัวใจนักปราชญ์ ที่ว่า 'สุ จิ-ปุ ลิ' แต่ต้องมีสมาธิในขณะอ่านหนังสือหรือรับการถ่ายทอดและถามได้ทุกคน แม้แต่คนที่มิ วัชวุฒิ , คุณวุฒิต่ำกว่าก็ต้องถาม'

### ■ มีอะไรจะฝากถึงมหาวิทยาลัยและนักศึกษารุ่นน้อง

ในส่วนมหาวิทยาลัย อยากให้ CEO ของมหาวิทยาลัยมีนโยบายและการลงมือทำที่เด่นชัด เร่งส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการออกสู่สาธารณชน หรือร่วมมือกับสถาบันเอกชนในการพัฒนาสังคม ธุรกิจ เพราะที่ มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ไม่น่าจะหมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุด น่าจะหมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทั้งบุคลากรภายใน (อาจารย์, เจ้าหน้าที่) และผลิตผล (บัณฑิต) ที่มีคุณภาพสู่สังคม'

สำหรับนักศึกษาอยากให้มิตทัศนคติที่มุ่งให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางการศึกษา ไม่ใช่ต่างคนต่างเรียนเพื่อมุ่งเกรดเพียงอย่างเดียว เพราะชีวิตในกรทำงานนั้น Teamwork สำคัญและ Connection ที่ดีจะลดจุดอ่อนและอุปสรรคขัดขวางได้มาก ระยะเวลา 2 ปีที่ศึกษา ถ้าท่านหาเพื่อนที่สนิทได้มากเท่าไรคือผลกำไรของชีวิตมากกว่าเกรด 4.00 อีกครับ

สวัสดิ์ศึคะ

# ทฤษฎีเกมกับเศรษฐศาสตร์

รศ. วิรัช ธเนศวร

คณะเศรษฐศาสตร์

เราคงจะทราบกันแล้วว่าผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2537 นี้มี 3 ท่านด้วยกันคือจอห์น แนช (John Nash) จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน จอห์น ฮาซานยี (John Harsanyi) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์ และ ไรน์ฮาร์ด เซลตัน (Reinhard Selton) จากมหาวิทยาลัยบอนน์ ผลงานที่ได้รับการยกย่องมาจากผลงานทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าทฤษฎีเกม (Game Theory) ทฤษฎีนี้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจในเกมส์ต่าง ๆ เช่น เกมไพ่ เกมหมากรุก หรือเกมส์ที่ต้องมีการเลือกตัดสินใจทางใดทางหนึ่ง ทฤษฎีเกมนี้กำเนิดจาก นักคณิตศาสตร์ จอห์น ฟอน นูแมนน์ (John Von Neumann, 1903-1957) กับออสการ์ มอส์แกนสเทิร์น (Oskar Morgenstern, 1902-1977) ซึ่งร่วมกันแต่งหนังสือชื่อ 'ทฤษฎีเกมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ' (Theory of Game and Economic Behavior) ซึ่งต่อมา จอห์น แนช ได้พัฒนาทฤษฎีเกมให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นและเป็นผู้ให้ความหมายของดุลยภาพในทฤษฎีเกม และจาก จอห์น ฮาซานยี ผู้สอนวิชาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ (The Mathematical Analysis of Economic Decision) ที่เบิร์กลีย์ ซึ่งมีผลงานร่วมกับ ไรฮาร์ด เซลตัน ทำให้ทฤษฎีเกมมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ในทฤษฎีเกมนี้จะประกอบด้วยผู้เล่น (player) ขบวนการตัดสินใจที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ (Strategies) และผลลัพธ์ที่จะได้หลังจากการตัดสินใจกระทำลงไป (outcome) แนวการวิเคราะห์ในทฤษฎีเกมนี้ถูกนำไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ในทางเศรษฐศาสตร์ การเมืองหรือในสถานการณ์ที่มีการขัดแย้ง มีทฤษฎีเกมชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เกมความอับจนของนักโทษ (The Prisoners' Dilemma Game) เกมความอับจนของนักโทษนี้ นักคณิตศาสตร์ชื่อ เอ ดับเบิลยู ทูคเกอร์ (A.W.Tucker) เป็นผู้คิดขึ้น เกมนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับที่จะแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีเกมทำงานอย่างไร และนำไปสู่การคาดคะเนถึงพฤติกรรมของผู้เล่นนั้น ๆ อย่างไรเกมนี้ใช้วิเคราะห์ทางเลือกของนักโทษสองคนในขบวนการตัดสินใจเมื่อเกิดสถานการณ์ที่การตัดสินใจของแต่ละฝ่ายมีความสำคัญต่อกันและกัน เกมสมมุติให้มีนักโทษสองคนที่กระทำความผิดถูกนำมาสอบสวนแยกคนละห้องเพื่อไม่ให้ทั้งสองติดต่อสื่อสารกันได้ นักโทษมีโอกาสที่จะเลือกรับสารภาพในคดีที่กระทำความผิดหรือจะเลือกไม่ให้การใด ๆ ก็ได้ เช่น สมมุติว่านาย ก กับนาย ข กระทำความผิดในคดีข่มขืนและพนักงานสอบสวนยังทราบอีกว่านาย ก. และนาย ข ยังหลบเลี่ยงภาษียึดด้วยแต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะเอาผิด พนักงานสอบสวนจึงนำนาย ก และนาย ข แยกสอบสวนคนละห้อง จากนั้นเข้าไปบอกกับนาย ก ว่าถ้ารับสารภาพและให้การเป็นพยานจะปล่อยตัวนาย ก ไป แต่ถ้าไม่รับสารภาพจะฟ้องให้ได้รับโทษหนัก หลังจากนั้นเข้าไปสอบสวนนาย ข และบอกเช่นเดียวกันว่าถ้ารับสารภาพและให้การเป็นพยานจะปล่อยตัวนาย ข ไป ถ้าไม่รับสารภาพจะฟ้องให้ได้รับโทษหนัก

จะเห็นว่าเกมนี้มีผู้เล่นสองคนด้วยกันคือนาย ก และนาย ข แต่ละคนมียุทธศาสตร์ที่จะเลือก 2 ทางคือจะรับสารภาพในข้อหาหลบเลี่ยงภาษียึดหรือจะปฏิเสธ

เนื่องจากมีผู้เล่นสองคนและมีทางเลือก 2 ทางเลือก ดังนั้นจะมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ 4 ทางด้วยกัน คือ

1. นักโทษทั้งสองรับสารภาพ
2. นาย ก รับสารภาพ นาย ข ปฏิเสธ
3. นาย ข รับสารภาพ นาย ก ปฏิเสธ
4. นักโทษทั้งสองปฏิเสธ

นักโทษแต่ละคนจะต้องคำนึงถึงผลตอบแทน (payoff) ที่จะได้รับจากการตัดสินใจภายใต้ผลลัพธ์ (outcome) ที่เป็นไปได้ทั้งสี่ทางนี้ ซึ่งผลตอบแทนที่จะได้ตามมาหลังจากการเลือกของนักโทษทั้งสองแสดงให้เห็นในตารางผลตอบแทน (payoff matrix) ข้างล่าง

ตารางที่ 1

		นาย ข	
		รับสารภาพ	ปฏิเสธ
นาย ก	รับสารภาพ	3 ①	10 ②
	ปฏิเสธ	3 ③	- ④

ในตารางที่ 1 แสดงถึงตารางผลตอบแทน (payoff matrix) ที่แสดงถึงทางเลือกและผลตอบแทนที่นักโทษทั้งสองคนจะได้รับจากการตัดสินใจ ผลตอบแทนนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยการตัดสินใจของนักโทษแต่ละคนร่วมกัน จะเห็นว่าผลตอบแทนที่ดีที่สุดอยู่ในช่องที่ 4 เมื่อนักโทษทั้งสองไม่ยอมให้การใด ๆ ซึ่งถ้านักโทษไม่รับสารภาพ เขาทั้งสองจะถูกจำคุกเพียง 1 ปี แต่ถ้ามีนักโทษคนหนึ่งรับสารภาพ นักโทษที่ไม่ยอมรับสารภาพจะถูกเพื่อนปรับประมและถูกจำคุก 10 ปี ส่วนผู้ที่รับสารภาพจะได้รับการปล่อยตัวไป เช่นในช่องที่ 2 และ 3 แต่ถ้านักโทษทั้งสองรับสารภาพจะถูกจำคุกคนละ 3 ปี แสดงให้เห็นในช่องที่ 1

จากตารางผลตอบแทนข้างต้นนักโทษทั้งสองจะเลือกรับสารภาพถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งนี้เพราะว่านักโทษแต่ละคนจะคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 'ไม่ว่านักโทษอีกคนหนึ่งจะตัดสินใจเลือกอย่างไร เราจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบทางเลือกของนักโทษทั้งสองเช่น ถ้านาย ก ปฏิเสธและนาย ข ก็ปฏิเสธ นักโทษทั้งสองจะถูกจำคุก 1 ปี แต่ถ้านาย ก รับสารภาพและนาย ข ปฏิเสธ นาย ก จะได้รับการปล่อยตัวไปแต่นาย ข ต้องถูกจำคุก 10 ปี ดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับนาย ก การรับสารภาพจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า และถ้ากรณีที่นาย ก ปฏิเสธแต่นาย ข รับสารภาพนาย ก จะถูกจำคุก 10 ปีส่วนนาย ข ได้รับการปล่อยตัวไป ซึ่งเป็นทางเลือกที่ไม่ดีสำหรับนาย ก หรือถ้าทั้งนาย ก และนาย ข ต่างก็รับสารภาพ ทั้งคู่ก็จะติดคุก 3 ปี ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าไม่รับสารภาพแล้วติดคุก 10 ปี ดังนั้นทางเลือกที่ดีสำหรับนาย ก ก็คือการรับสารภาพไม่ว่านาย ข จะตัดสินใจอย่างไร

ขบวนการตัดสินใจของนาย ข ก็เหมือนกับนาย ก คือรับสารภาพเป็นทางเลือกที่ดีกว่าไม่ว่านาย ก จะตัดสินใจอย่างไร ดังนั้นดุลยภาพของผลตอบแทน (Equilibrium Outcome) จะอยู่ในช่องที่ 1 ทั้งคู่จะถูกจำคุกคน

ละ 3 ปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ดีที่สุด เพราะถ้าทั้งคู่ไม่รับสารภาพก็ถูกฟ้องเพียงคดีเดียวและถูกจำคุกเพียง 1 ปี การที่นักโทษทั้งสองเลือกรับสารภาพเพราะทั้งสองฝ่ายต่างไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตัดสินใจอย่างไร ดังนั้นเขาจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในฐานะการตัดสินใจไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเลือกอย่างไร ทั้งสองฝ่ายจะรักษาประโยชน์ส่วนตน (self-interest) ไว้ให้มากที่สุด

บนพื้นฐานแนววิเคราะห์เกมความอับจนของนักโทษนี้จะเห็นว่าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกใช้ยุทธศาสตร์หลัก (dominant strategies) นำมาซึ่งผลตอบแทนที่ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ดีที่สุดก็ตาม แนวการวิเคราะห์นี้ก็เป็นพื้นฐานที่จะนำไปประยุกต์ใช้ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งผู้เล่นไม่ใช่นักโทษแต่เป็นหน่วยธุรกิจซึ่งเราอาจแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เกมความอับจนของนักโทษในตลาดผู้ขายน้อยรายเพื่อเข้าใจถึงการกำหนดราคาหรือพฤติกรรมของผู้เล่นในตลาดนั้นเป็นอย่างไร เช่น สมมุติให้มีบริษัทผงซักฟอก ก และ ข ซึ่งผลิตผงซักฟอกอยู่ในตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) บริษัททั้งสองมีทางเลือกที่จะกำหนดราคาผงซักฟอกกล่องละ 40 บาทหรือ 60 บาท ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ทราบว่าคู่แข่งของตนจะตัดสินใจอย่างไร

ตารางที่ 2

		บริษัท ข	
		กล่องละ 40	กล่องละ 60
บริษัท ก	กล่องละ 40	120 ①	40 ②
	กล่องละ 60	200 ③	160 ④

ในตารางที่ 2 แสดงถึงตารางการตัดสินใจในการกำหนดราคาและผลกำไร (ผลตอบแทน) ที่จะได้รับของแต่ละบริษัท โดยแต่ละบริษัทจะมีอิสระในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดโดยคำนึงถึงการตัดสินใจของคู่แข่งไว้ด้วย ในช่องที่ 1 จะเห็นว่าทั้งสองบริษัทตั้งราคากล่องละ 40 บาทและทั้งสองบริษัทได้กำไร 120 ล้านบาท ในช่องที่ 2 แสดงให้เห็นว่าถ้าบริษัท ก ตั้งราคากล่องละ 40 แต่บริษัท ข ตั้งกล่องละ 60 บริษัท ก จะได้กำไร 200 ล้านบาทแต่บริษัท ข จะได้กำไร 40 ล้านบาท ในทำนองตรงกันข้ามในช่องที่ 3 ถ้าบริษัท ก ตั้งราคา 60 บริษัท ข ตั้งราคา 40 บริษัท ก จะได้กำไร 40 ล้านบาท แต่บริษัท ข จะได้กำไร 200 ล้านบาทส่วนในช่องที่ 4 แสดงว่าถ้าทั้งสองบริษัทตั้งราคากล่องละ 60 บาทจะได้กำไรบริษัทละ 160 ล้านบาท

จากตารางผลตอบแทนข้างต้น ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับแต่ละบริษัทไม่ว่าบริษัทคู่แข่งจะตัดสินใจอย่างไรคือตั้งราคากล่องละ 40 บาท ดุลยภาพของราคาและผลตอบแทนจะอยู่ในช่องที่ 1 ทั้งสองบริษัทตั้งราคา 40 บาทและได้กำไรบริษัทละ 120 ล้านบาท จุดดุลยภาพนี้เรียกว่า 'ดุลยภาพของแนช' (Nash Equilibrium) ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ต่ำกว่าถ้าทั้งสองบริษัทชั้วกันกำหนดราคาที่กล่องละ 60 บาท ทั้งนี้เพราะแต่ละบริษัทคิดว่า

# การให้บริการจัดหางาน.....

## ที่กองกิจการนักศึกษา

เรณูน้อย วงษ์สมบูรณ์

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กองกิจการนักศึกษา โดยงานแนะแนวจัดหางาน และทุนการศึกษา มีหน่วยบริการจัดหางานซึ่งทำหน้าที่ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพในมหาวิทยาลัย หน้าที่หลักของบริการจัดหางานคือ ช่วยจัดหางานทั้งงานชั่วคราวงานประจำให้กับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้สามารถไปประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัดและตามความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างและพัฒนาการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาให้เทียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ในการจัดบริการหางานของงานแนะแนวจัดหางาน และทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ณ อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย มีบริการต่าง ๆ ดังนี้

1. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวตำแหน่งงานว่างงานประจำและงานชั่วคราว
2. มีผู้แทนของบริษัทต่าง ๆ มารับสมัครนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมทั้งงานชั่วคราวและงานประจำ โดยให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและบริษัทจะเรียกไปสัมภาษณ์ภายหลัง
3. ให้บริการจัดหางานพิเศษแก่นักศึกษา เพื่อเพิ่มประสบการณ์และรายได้ ซึ่งจะเป็ประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาได้เข้าสู่โลกของงาน รู้จักตัวเองว่าควรจะเน้นการเรียนด้านไหน ควรจะเลือกประกอบอาชีพอะไร
4. ให้บริการจัดหางานประจำให้กับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา
5. ติดต่อประสานงานกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ส่งนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าทำงานประจำและงานชั่วคราวกับบริษัทต่าง ๆ
6. ให้บริการแนะแนวอาชีพ ในลักษณะจัดบรรยายอภิปราย และฝึกทักษะด้านอาชีพ โดยเชิญผู้มีประสบการณ์และมีความสำเร็จในอาชีพต่าง ๆ มาแนะแนวให้กับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาได้มองเห็นลู่ทางที่จะทำงานในอนาคต
7. ให้คำปรึกษาแนะแนวแก่นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ การเตรียมตัวเข้าประกอบอาชีพ ความก้าวหน้าตลอดจนแนวโน้มของตลาดแรงงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน เช่นการปรับตัวให้เข้ากับงาน การเปลี่ยนงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. ให้คำแนะนำและฝึกการเขียนใบสมัครงาน การกรอกใบสมัครงาน คำศัพท์ที่ควรรู้ในการกรอกใบสมัครงาน จะเขียนหรือกรอกใบสมัครอย่างไร ที่จะทำให้นายจ้างสนใจและนำมาพิจารณาเพื่อเรียกมาสัมภาษณ์เข้าทำงาน
9. กรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ได้จัดบริการระเบียบประวัติให้กรอกเพื่อนำไปให้นายจ้างพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งโดยพิจารณาจากสาขาวิชา ความรู้ความสามารถพิเศษและประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งบางบริษัทยังเน้นเรื่องกิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการ

พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน โดยให้ความสำคัญแก่กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมด้านกีฬา วิชาการบำเพ็ญประโยชน์และศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมจะมีลักษณะทำงานเป็นทีมได้ มีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความรับผิดชอบ

10. จัดให้มีนัดพบผู้ประกอบการหรือนายจ้าง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา นอกจากนั้น นักศึกษายังได้ชมสภาพแวดล้อมการทำงาน ฟังการบรรยาย และได้สมัครงานกับบริษัท

11. ส่งนักศึกษาหรือผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไปฝึกงานในสาขาวิชา และตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่นายจ้างแจ้งความประสงค์มา ซึ่งการฝึกงานเป็นโครงการร่วมมือระหว่างบริษัทกับหน่วยงาน ไม่ว่านักศึกษาจะเรียนสาขาใด หากต้องการฝึกงานก็ไปใช้บริการได้

12. จัดโครงการ 'วันนัดพบแรงงาน' ปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้สำเร็จการศึกษานับหมื่นคนเศษ ในแต่ละปีและยังมีผู้ว่างงานอยู่เป็นจำนวนมาก การจัดวันนัดพบแรงงานจะช่วยให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้น สำหรับการนัดพบแรงงานที่ได้ดำเนินการจัดมาเป็นเวลา 7 ครั้งแล้วนั้น ได้รับความสำเร็จเกินความคาดหมาย ทั้งนี้พิจารณาจากจำนวนบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่มาเข้าร่วมโครงการวันนัดพบแรงงาน จำนวนตำแหน่งงานว่าง และจำนวนอัตราว่างที่สามารถรับได้ และที่สำคัญมีผู้สนใจมาร่วมสมัครงานที่ผ่านการลงทะเบียนตามขั้นตอน ประมาณสองหมื่นคนเศษ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในการจัดวันนัดพบแรงงานที่ผ่านมาในปี 2537 นั้น มีบริษัท ห้างร้านมาร่วมวันนัดพบแรงงาน 265 บริษัท มีตำแหน่งงานว่าง 5,734 ตำแหน่ง มีจำนวนอัตราว่าง 12,798 อัตรา และมีผู้ผ่านการลงทะเบียนสมัครงานจำนวน 20,056 คน แยกเป็นระดับการศึกษา เช่น ประถม 571 คน มัธยมศึกษา 3,721 คน ปวช. 3,932 คน ปวท. 864 คน ปวส. 4,817 คน ปริญญาตรี 6,147 คน และปริญญาโท 4 คน

จากการสรุปข้อเสนอแนะจากนายจ้างเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต หรือผู้สมัครงานที่นายจ้างภาคเอกชนต้องการมีดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการนำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถเรียนรู้งานและทำงานได้ถูกต้องรวดเร็ว
2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาบ้าง
3. เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจประเมินปัญหาสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
4. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งสามารถนำความรู้มาดัดแปลงเข้ากับงานของบริษัทได้
5. มีความคล่องตัวสามารถทำงานได้หลายอย่าง



6. มีความยืดหยุ่นยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
7. มีคุณสมบัติเป็นผู้นำสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความสามัคคีในกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถบริหารลูกน้องตัวเองได้
8. สามารถแสดงความคิดเห็น สื่อข้อความได้อย่างชัดเจน
9. เป็นผู้ที่ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
10. เป็นผู้ที่มีความสามารถกำหนดและวางแผนงาน จัดการดำเนินการของตนเองอย่างมีระบบ และรู้จักแบ่งเวลาของตัวเองในการทำงานด้วย

จากคุณลักษณะหรือคุณสมบัติทั้ง 10 ข้อ ดังกล่าว ผู้สมัครจะไม่ตกงานอย่างแน่นอน สำหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายจ้างชมว่า 'เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สูงงาน มีความรับผิดชอบสูง ไม่เลือกงาน' ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจสำหรับนักศึกษารุ่นน้อง ที่กำลังศึกษาอยู่และจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในอนาคต และที่สำคัญที่สุดของโลกของอนาคตจะเปลี่ยนแปลงเป็นโลกของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นโลกของการสื่อสารมากยิ่งขึ้น เป็นโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ดังนั้นบัณฑิตในอนาคตจะต้องมีความรู้และรู้ได้โดยจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมโดยการอ่านมาก ๆ มีความเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถใช้ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและต้องเข้าใจสังคม มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมควรรนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานพิเศษ หรืองานประจำขอรับบริการได้โดยเตรียมหลักฐานเพียงสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชน ส่วนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ไปกรอกประวัติผู้สมัครงาน เพื่อจัดบริการให้นายจ้างได้คัดเลือกเข้าทำงาน โดยเตรียมหลักฐานการสมัครงาน เช่น สำเนาวุฒิการศึกษา ทะเบียนบ้าน ใบผ่านงาน (ถ้ามี) ไปสมัครได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย



MA 115 CH 114 HI 114 TN 331 BT 421 ZO  
 GM 103 HE 105 HC 313 MK 303 PH 103 TH  
 LW 104 EF 103 NU 103 RC 265 HE  
 PY 103 ST 103 R 323 AR 103 ED  
 BE 213 SC 103 AP 204 LI 26  
 EN 2 ST 2  
 ZO 2 MI 2  
 CH 1 MA

**TH 104**

**ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย**

**เนื้อหาโดยสรุป** 1. ศึกษาเรื่องลักษณะภาษาไทย : เรื่องคำ การสร้างคำ ประโยค คำราชาศัพท์ ประวัติ วรรณคดีภาษาไทย ประวัติการเรียนภาษาไทย  
 2. ศึกษาเรื่องการใช้ภาษาไทย: การอ่าน การสะกดการ์นต์ สำนวนไทย การอ่านจับใจความ  
 3. ศึกษาเรื่องวรรณคดีไทย : ทริค วรรณคดีประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย  
 4. หนังสืออ่านนอกเวลา : ศิลาจารึก

พ่อบุญรามคำแหงมหาวิทยาลัย

**ตำรา** 1. รหัสการพิมพ์ 36122 ความรู้ทั่วไปทางภาษา และวรรณคดีไทย : การใช้ภาษา โดย รศ.บุปผา บุญทิพย์  
 2. รหัสการพิมพ์ 2676 ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย : วรรณคดีไทย โดย รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  
 3. รหัสการพิมพ์ 24359 (H) โดย รศ.บุปผา บุญทิพย์  
**แนวทางการวัดผล** ข้อสอบปรนัย 130 ข้อทำในเวลา สองชั่วโมงครึ่ง

รศ.สุพรรณ อรพันธ์  
 รศ.บุปผา บุญทิพย์  
 รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

**AD 423**

**การโฆษณาของร้านค้าปลีก**

**บรรยาย** พฤหัสบดี 9.30-11.20 น. ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

**ผู้รับผิดชอบ** รศ.ลดาวัลย์ ยมจินดา ผศ.สายพิณ-ศมวารรรคกุล

**เนื้อหา** ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและบทบาทของการโฆษณาต่อร้านค้าปลีก แนวทางการวางแผนและจัดทำ การโฆษณาของร้านค้าปลีก การประเมินผลการโฆษณา ตลอดจนการส่งเสริมการขายวิธีต่าง ๆ ที่ร้านค้าปลีกอาจนำมาใช้ได้

**ตำรา** วิชาไม่มีตำรา แต่เนื้อหาจะครอบคลุมหัวข้อข้างล่างนี้

- ความหมายและลักษณะของร้านค้าปลีก
- การโฆษณาของร้านค้าปลีก
- ความหมาย
- ประเภทของการโฆษณาของร้านค้าปลีก
- ความแตกต่างของการโฆษณาของร้านค้าปลีกกับการโฆษณาระดับทั่วประเทศ

ปลีกกับการโฆษณาระดับทั่วประเทศ

**ความรับผิดชอบ** ด้านการโฆษณาในร้านค้าปลีก

- การวางแผนงานโฆษณาของร้านค้าปลีก
- การคิดสร้างสรรค์โฆษณาของร้านค้าปลีก
- การวางแผนการเลือกใช้สื่อของร้านค้าปลีก
- การส่งเสริมการขาย
- การจัดแสดงสินค้า
- การประเมินผลการโฆษณาของร้านค้าปลีก

นักศึกษาสามารถทำความเข้าใจหัวข้อต่าง ๆ

ข้างต้นโดยอ่านจากหนังสือด้านการโฆษณาหรืออื่น ๆ ได้

**การวัดผล** การวัดผลแยกได้เป็น 2 ส่วนคือ

1. ภาคทฤษฎีโดยการสอบปลายภาคตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนนี้ 60 คะแนน
2. ภาคปฏิบัติโดยให้นักศึกษาทำงานส่ง 40

คะแนน

รศ. ลดาวัลย์ ยมจินดา

**ZO 411**

**Vertebrate Zoology**

**เนื้อหาโดยสรุป** วิชานี้เกี่ยวกับเนื้อหาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งความเป็นอยู่, การวิวัฒนาการ, การวิภาคศาสตร์ของสัตว์เหล่านี้ ตั้งแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงของสัตว์พวกนี้ในอนาคต

**ตำรา** 1. ตำรา Vertebrate Zoology 2. คู่มือการสอน Vertebrate Zoology (s). 3. บทปฏิบัติการ Vertebrate Zoology

**ข้อแนะนำในการเรียน** นักศึกษาควรอ่านมาก่อนเมื่อเข้าเรียนแล้วให้ฟังจากอาจารย์ผู้สอนถ้าไม่เข้าใจให้ได้ถามเมื่อเรียนเสร็จแล้วให้กลับไปอ่านทบทวน พร้อมทั้งทำโน้ตย่อให้เนื้อหาสั้นเข้ากระชับเข้าเพื่อสะดวกในการอ่านทบทวนในการสอบได้

**แนวทางการวัดผล** การสอบคะแนน 100%, แบ่งคะแนนดังนี้

สอบเทอมกลาง บรรยาย 30% บทปฏิบัติการ 10%  
 สอบเทอมปลาย บรรยาย 30% บทปฏิบัติการ 10%  
 เทอม paper 20%รวม 100% ในการตัดเกรดอาจจะใช้ 60% หรือตาม Normal curve

อื่น ๆ (ถ้ามี) นักศึกษาควรใช้เวลาทำการอ่านอย่างขะมักเขม้น ถ้าสงสัยหลังจากกลับไปทบทวนแล้วให้กลับมาถามอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา ก่อนการสอบแต่ละครั้งจะมีการบรรยายสรุปด้วย

รศ.สงว บุญยวนฉิษย์

**ZO 422**

**Limnology**

**เนื้อหาโดยสรุป** วิชานี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด เช่น สิ่งมีชีวิตเล็ก plankton, bacteria, virus, fungus, กุ้ง, ปู, ปลา, แมลง, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน (งู), สัตว์ปีก (นก) หากินในแหล่งน้ำ และวิธีนี้สิ่งมีชีวิต มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ทั้งทางด้าน physical, chemical และ biological

**ตำรา** 1. ตำราชลธีวิทยา (Limnology) 2. คู่มือชลธีวิทยา (S) 3. บทปฏิบัติการชลธีวิทยา (H)

**ข้อแนะนำในการเรียน** วิชานี้นักศึกษาควรเรียนวิชา ecology มาเป็นพื้นฐานก่อน ซึ่งเป็น guide line เพื่อให้ให้นักศึกษาได้เข้าใจมาก่อน ก่อนที่จะเข้าฟังบรรยาย นักศึกษาควรอ่านตำรามาก่อน เมื่อเข้าฟังคำบรรยายให้สนใจและถามเมื่อจบการบรรยายแล้ว เมื่อไม่เข้าใจหลังจากนั้นกลับไปอ่านทบทวนและทำโน้ตย่อ

**แนวทางการวัดผล** การสอบคะแนน 100% แบ่งคะแนนดังนี้

สอบเทอมกลาง บรรยาย 40% บทปฏิบัติการ 10%  
 สอบเทอมปลาย บรรยาย 40% บทปฏิบัติการ 10%  
 รวม 100% การตัดเกรดอาจจะใช้ 60% หรือคิดตาม Normal curve

อื่น ๆ (ถ้ามี) นักศึกษาควรให้ความสนใจในการอ่าน, ทบทวน, ทำโน้ตย่อ เมื่อไม่เข้าใจให้กลับมาถามอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา ก่อนการสอบแต่ละครั้งจะมีการบรรยายสรุปด้วย

รศ.สงว บุญยวนฉิษย์

**PU 304 (PR 304)**

**การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์**

**บรรยาย** อังคาร 13.30-15.20 น. NB 16

**เนื้อหา** ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของสื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการให้ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีกับประชาชน และแนวทางในการใช้สื่อเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนแนวทางในการเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์

**ตำรา** การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย รศ.ลดาวัลย์ ยมจินดา

**การวัดผล** โดยการสอบปลายภาค ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 100 ข้อ

**ตัวอย่างข้อสอบ** 1. ข้อใดถูกต้องที่สุด : การประชาสัมพันธ์ขององค์การ

1. เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
2. จะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบ
3. เป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมทุกส่วนขององค์การ
4. ควรรออยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายการตลาด

การตลาด

2. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2535
2. การเปิดสอนสาขาวิชาใหม่
3. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี พ.ศ. 2537
4. การจัดงานครบรอบ 23 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. สื่อที่มีความเหมาะสมที่สุด ในการนำมาใช้

แจ้งข่าวสารที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานขององค์การ คือข้อใด

1. วารสารประชาสัมพันธ์
2. การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
3. การให้ข่าวแก่สื่อมวลชน
4. ข้อ 1 และข้อ 2

คำตอบ ข้อ 1, 3 ข้อ 2, 4 ข้อ 3, 4

รศ. ลดาวัลย์ ยมจินดา

**AD 305/AD 304**

**สื่อโฆษณา**

**บรรยาย** ศุกร์ 11.30-13.20 น. SBB 302

**เนื้อหา** ศึกษาลักษณะและข้อมูลของสื่อต่าง ๆ รวมทั้งรวมข้อมูลที่ใช้ในการเลือกสื่อ หลักการเลือกสื่อ การวางแผนการใช้สื่อ การซื้อสื่อ และการประเมินผลด้านสื่อโฆษณา

**ตำรา** เอกสารประกอบการสอนวิชา 'สื่อโฆษณา' AD 305, AD 304 มีขายที่ฝ่ายผลิตเอกสาร...ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

**การวัดผล** โดยการสอบปลายภาค ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย มี 4 ข้อและมีคำตอบด้วย

รศ. ลดาวัลย์ ยมจินดา



# ตอบปัญหา? นักศึกษา

ถาม ดิฉันสมัครเป็นนักศึกษารามคำแหงตั้งแต่ภาค 1/2536 โดยใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตซึ่งโอนได้ 43 หน่วยกิต และได้ทำการเทียบโอนเรียบร้อยแล้วในวันสมัคร เข้าเป็นนักศึกษามีปัญหาคือดิฉันได้ลงทะเบียนวิชา ST 203 ซึ่งเป็นวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เทียบโอนหน่วยกิตให้แล้วซ้ำอีกครั้ง เมื่อทราบภายหลังว่ามหาวิทยาลัยเทียบโอนวิชาดังกล่าวให้แล้วจึงไม่ได้เข้าสอบ ดังนั้นขอเรียนถามว่า

1. ทางมหาวิทยาลัยจะยังให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตวิชา ST 203 อีกหรือไม่ และถ้าไม่ให้สิทธิเทียบโอนวิชานี้ เนื่องจากที่ดิฉันได้ไปลงทะเบียนซ้ำอีก ดิฉันจะต้องลงทะเบียนใหม่ในวิชา ST 203 และต้องสอบให้ผ่านแล้วทางมหาวิทยาลัยจึงจะนับหน่วยกิตให้ใช้หรือไม่
2. ถ้าทางมหาวิทยาลัยยังให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตวิชา ST 203 แก่ดิฉัน ดิฉันสามารถลงทะเบียนวิชา ST 206 ได้เลยใช่ไหม เนื่องจากวิชา ST 203 เป็น PR (บุพวิชา) ของวิชา ST 206
3. ในใบ check grade ของดิฉัน จะพิมพ์ว่าวิชา ST 203 ได้เกรด F (x) เนื่องจากดิฉันไม่ได้เข้าสอบ ดังนั้นถ้าทางมหาวิทยาลัยให้สิทธิเทียบโอนวิชานี้ในใบ Transcript ตอนเรียนจบจะมีความแตกต่างกันในใบเทียบโอนหน่วยกิต วิชา ST 203 ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อการแจ้งจบหรือไม่ (ใบเทียบโอนวิชา ดิฉันได้รับในวันที่สมัครและเจ้าหน้าที่บอกให้เก็บไว้ดูจนกว่าจะจบการศึกษา)
4. ถ้ามีปัญหาทางการศึกษาดิฉันสามารถจะติดต่อกับหน่วยงานใดได้บ้าง

ตอบ 1. นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เทียบโอนได้ สามารถขออนุญาตและขอสับเปลี่ยนวิชาได้ เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กรณีของท่านได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้ แต่ไม่ได้บอกและขอสับเปลี่ยนวิชา และยังไม่ได้เข้าสอบกระบวนวิชาดังกล่าว เมื่อกระบวนวิชานั้นเป็นวิชาที่ทางคณะเทียบโอนให้ ท่านก็ยังมีสิทธิได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตในกระบวนวิชาดังกล่าว ให้ท่านนำใบรับรองการเทียบโอนหน่วยกิตที่ได้รับเมื่อตอนสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมใบรับรองผลการเรียน (ร.บ.) และใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียนเรียน บัตรประจำตัวนักศึกษา ไปติดต่อที่คณะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเทียบโอนหน่วยกิตอีกครั้งหนึ่ง จะได้ไม่เป็นปัญหาในการลงทะเบียนเรียนและการแจ้งจบเมื่อครบหลักสูตร

เมื่อวิชา ST 203 เป็นวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้ท่านไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

2. เมื่อคณะเทียบโอนหน่วยกิตวิชา ST 203 ให้แล้วท่านสามารถลงทะเบียนวิชา ST 206 ได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนวิชา ST 203 อีก ถึงแม้ ST 203 เป็น PR ของวิชา ST 206 ก็ตาม

3. ในการ check grade ผลการสอบทุกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติและภาคฤดูร้อน จะปรากฏผลการเรียนทุกกระบวนวิชา เมื่อจบผลการเรียน Transcript จะปรากฏเฉพาะกระบวนวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น

4. หากมีปัญหาการศึกษาท่านสามารถจดหมายหรือสอบถามด้วยตนเองที่ ส่วนให้คำปรึกษา ศูนย์บริการวิชาการและสนเทศสำนักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล หรืองานแนะแนวการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี หรืองานบริการการศึกษาของทุกคณะ

## โทรทัศนการศึกษา



มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายการโทรทัศน์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ภาค 2 ปีการศึกษา 2537  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  
ระหว่างวันที่ 14-19 มกราคม 2538

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2538

- 10:00-10:03 น. รายการศัพท์วิทยาศาสตร์น่ารู้
- 10:03-10:30 น. วิชาหลักกฏมัญชี 1 AC 101 (ครั้งที่ 4)  
- รายการปรับปรุงและกระดาะขี้กาการ  
อ.สุชาติ เหล่าปริดา
- 10:30-11:00 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 4 EN 202 (ครั้งที่ 4)  
- การใช้พจนานุกรม (ต่อ)  
ผศ.สองศรี โตประเสริฐ
- 11:00-11:30 น. วิชาเรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1  
MA 111 (ครั้งที่ 4)  
- การประยุกต์ของอนุพันธ์  
รศ.กอสุข วีระถาวร
- 11:30-12:00 น. วิชาจิตวิทยาทั่วไป PC 103 (ครั้งที่ 4)  
- ตอนที่ 4 พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์
- 17:00-17:30 น. รายการเด็กดี  
อ.พรจันทร์ จันทวิมล  
คุณประภาส สรรคคอมน์

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2538

- 17:00-17:30 น. รายการเด็กดี  
อ.พรจันทร์ จันทวิมล  
คุณกุลลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2538

- 06:00-06:30 น. รายการเด็กดี  
อ.พรจันทร์ จันทวิมล  
คุณประภาส สรรคคอมน์

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2538

- 06:00-06:30 น. รายการเด็กดี  
อ.พรจันทร์ จันทวิมล  
คุณกุลลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์
- 18:30-19:00 น. รายการสโมสรรามคำแหง  
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2538

- 18:30-19:00 น. รายการรามนิทัศน์  
สังคม 4 มิติ  
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.



### ประหยัดน้ำเสียแต่วันนี้.....

.....ก่อนที่จะไม่มีใช้ในวันพรุ่งนี้



การล้างรถ

น้ำที่จะใช้ควรนำมาใส่ถัง แล้วใช้ผ้าชุบน้ำมาเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ำประมาณ 2 ถัง ไม่ควรใช้สายยางฉีดล้างโดยตรง



สัมมนา คณะนิติศาสตร์ ม.ร. จัดการสัมมนา เรื่อง 'เทคนิคการบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชา' เมื่อวันที่ 18-18 ธันวาคม 2537 ณ ห้องประชุมคณะฯ และโรงแรมวีจิ จังหวัดชลบุรี

## ศัพท์วิทยาศาสตร์น่ารู้

### เซรามิก (Ceramics)

อ. ผกามาศ สตินธรรมศักดิ์



'เซรามิก' ตามพจนานุกรมหมายถึง เครื่องกระเบื้อง เครื่องดินเผา เกี่ยวกับการทำเครื่องกระเบื้อง หรือวิชาทำเครื่องถ้วยชาม ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่า 'Pottery' ที่มีความหมายว่า เครื่องดินเผาต่าง ๆ หรือโรงทำหม้อ

จากความหมายคล้ายคลึงกันนี้เองจึงทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่า เซรามิกก็คือ Pottery เท่านั้น

ในเชิงวิชาการ 'Ceramics' เป็นคำที่ผันมาจากภาษากรีกว่า 'Keramos' ที่แปลว่าการเผา (to burn) หรือสิ่งที่ถูกเผา (burnt stuff) ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกดินที่นำมาปั้นหม้อ ในสมัยกรีกโบราณ

ดังนั้น ความหมายของเซรามิก จึงหมายถึงวัตถุใด ๆ ที่ตามที่ทำจากวัสดุดิบ ซึ่งได้จากเปลือกโลก (Earthy materials) ที่เป็นสารอนินทรีย์ที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ทราย ดิน และหิน แล้วผ่านกระบวนการเผาหรือให้ความร้อนจนทำให้วัตถุนั้นสุกตัวหรือมีคุณสมบัติคงรูปมีความแข็งแรงดี (strength) ทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง มีสีสันต่าง ๆ และทนความร้อนได้

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นเซรามิก มีอีกมากมาย เช่น อิฐทนไฟต่าง ๆ กระจกแผ่นเรียบ กระจกอาคารไร้แก้ว ซีเมนต์ ปูนขาว ปูนปลาสเตอร์ หัวเทียนรถยนต์ ลูกถ้วยไฟฟ้า ไตเตเนียมคาร์ไบด์อัลลอย หรือลูมินาใช้ร่วมกับเหล็กทำให้สามารถทนความร้อนได้สูงมาก

**สรุปข้อมูลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2537 (ธันวาคม 2537)**  
(ข้อมูลจากงานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี)

นักศึกษา	จำนวนรวมทั้งหมด	310,341 คน		
	ปริญญาตรี	308,810 คน	ปริญญาโท	1,531 คน
	นักศึกษาใหม่	74,271 คน	นักศึกษาใหม่	559 คน
	นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 19 คน		ผู้สำเร็จการศึกษา	89 คน
บุคลากร	จำนวนรวมทั้งหมด	3,818 คน		
	งบแผ่นดิน	2,528 คน	งบรายได้	1,290 คน
	อาจารย์	760 คน	อาจารย์	7 คน
	ผู้ช่วยวิชาการ	398 คน	ผู้ช่วยวิชาการ	186 คน
	ธุรการ	721 คน	ธุรการ	679 คน
	ลูกจ้างประจำ	649 คน	ลูกจ้าง	418 คน
โปรแกรมการศึกษา	คณะที่เปิดสอน	7 คณะ		
	สาขาวิชาที่เปิดทำการสอน	64 สาขาวิชา (ปริญญาตรี 44 สาขาวิชา ปริญญาโท 18 สาขาวิชา , ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา)		
	จำนวนกระบวนวิชาที่เปิดทำการสอน	ระดับปริญญาตรี	1,615 กระบวนวิชา	
		ระดับปริญญาโท	417 กระบวนวิชา	
งบประมาณ	งบประมาณปี 2538	รวม	1,167,602,500	บาท
	งบแผ่นดิน		773,262,500	บาท
	งบรายได้		394,340,000	บาท
อาคารสถานที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	739,215	ตารางเมตร	
	พื้นที่รวม 1	484,815	ตารางเมตร	
	พื้นที่รวม 2	254,400	ตารางเมตร	
	จำนวนอาคารรวม	127	หลัง	
	- อาคารเรียน	25	หลัง	
	- อาคารที่ทำการ	17	หลัง	
	- อาคารเรียนและที่ทำการ	27	หลัง	
- อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	58	หลัง		

**ดาบสากล ม.ร.**  
**คว้า 5 เหรียญทอง**  
**ใน 'แม่โดมเกมส์'**



การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 22 หรือ 'แม่โดมเกมส์' ระหว่างวันที่ 2-9 ธันวาคม 2537 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรากฏว่านักกีฬาดาบสากลของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับชัยชนะถึง 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง โดยมีรายชื่อนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงครั้งนี้ คือ

1. เหรียญทองบุคคลฟอลด์หญิง 1 เหรียญ น.ส.อัมพา อุสาหะ
2. เหรียญทองทีมฟอลด์หญิง 4 เหรียญ น.ส.อัมพา อุสาหะ น.ส.ภกวรรณ เชษฐพินิต น.ส.รัตนพร กิจรัตนวงศ์ น.ส.วรุณ บุตรมหานาค
3. เหรียญทองบุคคลเซเบอร์ 1 เหรียญ นายสาเรศ ลิ้มกั้งวาพมงคล
4. เหรียญทองทีมเซเบอร์ 4 เหรียญ นายสาเรศ ลิ้มกั้งวาพมงคล นายจตุรงค์ อุปลา นายคันฉัตร คงไพโร สันต์ นายประสิทธิ์ ลิ้มประเสริฐ
5. เหรียญทองทีมเอเป่หญิง 4 เหรียญ น.ส.อัมพา อุสาหะ น.ส.ภกวรรณ เชษฐพินิต น.ส.รัตนพร กิจรัตนวงศ์ น.ส.วรุณ บุตรมหานาค
6. เหรียญเงินบุคคลฟอลด์ชาย 1 เหรียญ นายคันฉัตร คงไพโร สันต์
7. เหรียญเงินบุคคลเอเป่ชาย 1 เหรียญ นายสาเรศ ลิ้มกั้งวาพมงคล
8. เหรียญเงินทีมเอเป่ชาย 4 เหรียญ นายสาเรศ ลิ้มกั้งวาพมงคล นายจตุรงค์ กรุดทิม นายจรินทร์ บุตรน้อย นายณัฐพงษ์ เวชกุล
9. เหรียญทองแดงบุคคลเอเป่ชาย 1 เหรียญ นายจตุรงค์ กรุดทิม
10. เหรียญทองแดงบุคคลเซเบอร์ นายจตุรงค์ อุปลา
11. เหรียญทองแดงบุคคลเอเป่หญิง 1 เหรียญ น.ส.ภกวรรณ เชษฐพินิต

ทั้งนี้โดยมี นายสวัสดิ์ ไซไหวพริบ เป็นผู้จัดการทีมดาบสากล นายวินัย จันทมาศ เป็นผู้ฝึกสอน ฟอลด์ นายวิเชษฐ อุมะวิชนี เป็นผู้ฝึกสอน เอเป่ นายฤกษ์ เล็กประยูร เป็นผู้ฝึกสอน เซเบอร์



**พุทธสุภาษิต**

**จเช มตตาสุขิ ธีโร**

ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวม

จากหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต

**งดสอนกระบวนวิชาและงด SECTION ครั้งที่ 2 ภาค 2 ปีการศึกษา 2537**

ด้วยคณะนิติศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา GE335, GE345, GE418, GE466, HI 411 - LA 405 (LW 439) SEC. 02 ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2537 นี้ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา และงด SECTION ดังกล่าว ในภาค 2 ปีการศึกษา 2537

**ทฤษฎีเกมมา (ต่อจากหน้า 6)**

เป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่จะตั้งราคาไว้ที่ 40 บาทไม่ว่าคู่แข่งจะกำหนดราคาไว้เท่าไร ดังตัวอย่างในตารางผลตอบแทนที่แสดงว่า ถ้าบริษัท ข ตั้งราคา 40 บาท บริษัท ก ก็จะได้กำไรดีกว่าถ้าตั้งราคาไว้ที่ 40 ด้วย เพราะถ้าเขาตั้งราคา 60 บาทบริษัทขจะได้กำไรแค่ 40 ล้านบาท และถ้าบริษัท ข ตั้งราคาลงละ 60 บาทบริษัท ก ก็ยังได้กำไรดีกว่าโดยตั้งราคาที่ 40 บาทเพราะจะได้กำไรเป็น 200 ล้านบาท ในทำนองเดียวกันบริษัท ข ก็จะคิดและเลือกเหมือนกันกับบริษัท ก ทั้งสองบริษัทจึงตั้งราคาไว้ที่ถ่วงละ 40 บาทและได้กำไรบริษัทละ 120 ล้านบาท ทั้งนี้มีข้อยกเว้นว่าทั้งสองบริษัทจะทำสัญญาตกลงกันที่จะกำหนดราคาไว้ที่ 60 บาท รูปแบบของการกำหนดราคาในตลาดผู้ขายน้อยรายที่กล่าวไปแล้วนั้นวางอยู่บนพื้นฐานของเกมความอับจนของนักโทษ ซึ่งเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งในหลายๆ รูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกม การนำทฤษฎีเกมไปใช้ในทางเศรษฐศาสตร์ การเมืองหรือสถานการณ์ที่มีการขัดแย้งเป็นจุดสนใจที่ได้รับการศึกษาวิจัยอย่างมาก ซึ่งความก้าวหน้าในสาขาวิชานี้ต้องยกย่องจอห์น แนช, จอห์น ฮาซานิ และ โรนัลด์ เซลตัน ผู้บุกเบิกทฤษฎีเกมอ้างอิง

ชัชวรัตน์ อุประตกุล, วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 31 ตุลาคม 2537  
Michael Parkin, **Economics**, Addison-Wesley Publishing company Inc., New York, 1990.  
Michael L. Katz, Harvey S. Rosen, **Microeconomics**, Richharc D. Irwin, Inc., Boston, 1991.  
Paul R. Krungman, Maurice Obstfeld, **International Economics: Theory and Policy**, Harper Collins Publishers, Inc., New York, 1991.  
Robert P. Thomas, **Economics Principles and Applications**, The Dryden Press, Chicago, 1990.

รัฐบาลฝรั่งเศส

(ต่อจากหน้า 1)

ภาษาตะวันตก สาขาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ในด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส การจัดประชุมสัมมนา การให้ทุนการศึกษาเป็นประจำอยู่แล้วนั้น ในวันนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เชิญนายลีโอนีล เวิร์ง ผู้ช่วยที่ปรึกษาทูตฝ่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหารือเพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านวิชาการเพิ่มเติม โดยรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะการปรับทิศทางในด้านการเรียนการสอนจากด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ไปสู่ด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยกำลังส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้นได้ร่วมมือกับกระทรวง-สาธารณสุขดำเนินการไปแล้ว ในการดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งนายลีโอนีล เวิร์ง ได้ให้ความสนใจที่จะให้การช่วยเหลือโดยคาดว่าจะเน้นการให้ความช่วยเหลือในด้านให้บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเรื่องการเรียน การสอน การวิจัย และให้อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วย

ในด้านนโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ระบบการสื่อสาร 2 ทางของมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งกำลังจะดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนั้นก็ได้รับความสนใจจากรัฐบาลฝรั่งเศสมาก โดยเรื่องนี้รัฐบาลฝรั่งเศสได้ให้ความช่วยเหลือแก่กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อยู่แล้ว และยังได้ร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษาอื่น ๆ เช่น SEMEO ดังนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสจึงยินดีสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพิ่มเติม

อนึ่ง ในโครงการนี้รัฐบาลฝรั่งเศสจะเริ่มด้วยการเป็นผู้ประสานงานนำคณะบุคคลผู้รับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาจากประเทศลาวมาดูงานในสถาบันต่าง ๆ ของประเทศรวมทั้งจะมาเยี่ยมชมงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการปฏิบัติกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ส่วนการเจรจาขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสในด้านกฎหมายนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสยินดีให้การช่วยเหลือในด้านการศึกษาทั้งในระดับสูงขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายออกไปรับใช้สังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมากจึงจะเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในสังคมต่อไป

ผลการเจรจาขอความช่วยเหลือในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปกวางหนึ่งโดยนายลีโอนีล เวิร์ง ขอให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยต้องการขอรับความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 1995 เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลฝรั่งเศสให้ทันปีงบประมาณ 1996 ต่อไป

ผลการประชุมสภา

(อ่านต่อหน้า 2)

- แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  
อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ตามผลการสรรหา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป
- แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักพิมพ์  
อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลย์ ไควณะบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ตามผลการสรรหา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป
- แต่งตั้งกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์  
อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่ห์ โรจนดิษฐ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิระ ไทยพาณิชย์ เป็นกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2537-30 กันยายน 2539 และวันที่ 1 ธันวาคม 2537 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2539
- แต่งตั้งกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง  
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ตามรายชื่อต่อไปนี้
  - น.ส. ทศนา หาญพล ประธานกรรมการ
  - รศ.ดร. พิมลพรรณ เรพเพอร์ กรรมการ
  - ดร. สุณีย์ กาศจำรูญ กรรมการ
  - รศ.ดร. สมศักดิ์ คงเที่ยง กรรมการ
  - รศ. กรรณิการ์ นิยมศิลป์ กรรมการ
  - รศ.ดร. เบญจพร ทั้งเกษมวัฒนา กรรมการ
  - รศ. อาภัสสร จันทวิมล กรรมการ
  - ดร. ธรรมศักดิ์ ยิมิน กรรมการ
  - รศ. พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ กรรมการ
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2537-21 ตุลาคม 2538
- แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  
อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรมณี จิเจริญ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สืบแทน รองศาสตราจารย์เสรี ลีลาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2537 เป็นต้นไป
- จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
อนุมัติจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยจะเสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
- จัดตั้งภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
อนุมัติจัดตั้งภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โดยจะเสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
- หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข.  
อนุมัติหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข. คณะศึกษาศาสตร์ ตามที่เสนอ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณะรัฐศาสตร์

(ต่อจากหน้า 1)

จัดตั้งมาครบ 21 ปี ทางคณะฯ ร่วมกับ อ.ศ.ม.ร. และ ชมรมรัฐศาสตร์จะจัดรายการทอล์กโชว์ในวันที่ 20 มกราคม 2538 ณ หอประชุมเอที 1 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงมาร่วมรายการตามกำหนดการดังนี้

09.30 น. พิธีเปิดโดยอธิการบดี ม.ร.

09.45 น. การแสดงแสง-เสียงเรื่อง 'ตำนานการเมืองไทย' โดยรศ. สุขุม นวลสกุล

10.45 น. 'เจ้าพ่อกับการเมืองไทยในทัศนะของตำรวจ' โดย พล.ต.ต. เสรี เดมียเวส

13.30 น. 'ผู้หญิงยุคโลกาภิวัตน์' โดย น.ส. อาริยา สิริโสกา นางสาวไทยคนปัจจุบัน

14.30 น. 'ประสบการณ์ลี้ภัยในต่างแดน' โดย ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง คณะรัฐศาสตร์

ขอเชิญชวนชาวรามคำแหงและผู้สนใจร่วมฟังทอล์กโชว์ตามกำหนดการดังกล่าว

จิตวิทยาพัฒนาการ

อนุมัติให้ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามที่เสนอ

10. เปิดกระบวนวิชาใหม่

อนุมัติให้ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ เปิดกระบวนวิชาใหม่ SN 439 บทอ่านวรรณกรรมสเปนในศตวรรษที่ 20 (Readings in Twentieth Century Spanish Literature) จำนวน 3 หน่วยกิต เป็นกระบวนวิชาโทและกระบวนวิชาเลือกเสรี

11. เพิ่มกระบวนวิชา

อนุมัติให้ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ เพิ่มกระบวนวิชา PC 547 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน (Seminar on Clinical and Community Psychology) ในหมวดวิชาเอกเลือกของสาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน

12. เปลี่ยนรหัสสาขาวิชาจิตวิทยา

อนุมัติให้ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ เปลี่ยนรหัสสาขาวิชาจิตวิทยาสังคมในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2532 ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อนกับรหัสเดิมในหลักสูตรเก่า ดังนี้

- PC 329 (ทักษะการสัมภาษณ์) เปลี่ยนรหัสเป็น PC 324
  - PC 423 (การปรับพฤติกรรม) เปลี่ยนรหัสเป็น PC 426
  - PC 327 (หลักการพื้นฐานในการบริการปรึกษา) เปลี่ยนรหัสเป็น PC 328
  - PC 425 (การบริหารงานแนะแนวและงานกิจการนักศึกษา) เปลี่ยนรหัสเป็น PC 428
- ทั้งนี้ตั้งแต่ ภาค 1/2537 เป็นต้นไป

13. งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา

อนุมัติงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2537 จำนวน 7,500,000 บาท

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
บรรณาธิการ รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหนู  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ รศ.เอกสิทธิ์ เศษโกศิยาณิช  
นางทวี อนนกุลสุข  
นางลิมา ลิ้มอภิชาติ  
กองบรรณาธิการ อภิชาติ คุรุทอง วนิดา หาญณรงค์ วิทยา ธนาคุณมั่งคั่ง  
เฉลิมพล สนั่นน้อย มีนา เรือนทอง สุธี ดันดินันท์ธร ธนอมพงษ์ ชมภูศิริ  
สุภัตรา บุญศรีโรจน์ ถัดดาวรรณ มณีเทพ วัฒนา อติโชติ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผศ.วิวัฒน์ชัย กุญชรย์  
รองประธานและบรรณาธิการ รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหนู  
รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รศ.ดร.วิมล สุวรรณเพ็ญ  
รศ.จินตนา พรพิไลพรหม  
รศ.อัปสรศรี ปอดดเสี้ยว  
กรรมการประชาสัมพันธ์ รศ.สุรัช สุวรรณเปริชา ผศ.วงษ์ศักดิ์ ผู้พันธ์ศรี รศ.สุกัญญา สันชนวัฒน์  
รศ.เอกสิทธิ์ เศษโกศิยาณิช ผศ.สถิตมาส บุญเสมอ ผศ.เสาวภาภย์ วรรัตน์กุล  
ผศ.มานิตย์ เขียวดารา อ.ปราโมทย์ รอดจรัส อ.รัตนนิภา ชานะมัย  
นส.สุภาพร รุจิรัตน์ น.ส.รนาพร ทิชชบุรณ นงสุวรรณ อิศริวิภา นางจิรวรรณ เหลือทอง  
นายวิชาญ แสนขวัญแก้ว น.ส.กัญญา สุภาวิธา นายมานิตย์ แสงจิตร นายสมพงษ์ ศรีอังกูร  
นายช่อฤทธิ์ สาลี นางทวี อนนกุลสุข นางสาว ช้างสุวรรณ นางรัชนี โคตรพรม

กองจัดการ

งานประชาสัมพันธ์ โทร. 3180900, 3192646 หรือ 3180887-86 ต่อ 164, 166  
ดีทอมประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เอ.ดี.1) ชั้น 2  
อัตราสมาชิก (ปีละ 52 ฉบับ) ออกทุกวันจันทร์ สมาชิกรับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยปีละ 70 บาท สมาชิกรับทางไปรษณีย์ปีละ 150 บาท ส่งเงินทางธนาคารให้ที่  
ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ ก.ท. 10240 สั่งจ่าย ป.ณ.รามคำแหง  
ผู้พิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 3180923



**ดุริยบัณฑิต พล.ต.ต.เสรี เตมียเวส และ**  
ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล รับพระราชทาน  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา  
รัฐศาสตร์ และปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
กิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีพระราชทานปริญญา-  
บัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 3 และ 4  
มกราคม 2538 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร



**สัมมนาแผนฯ 8 ของ ม.ร.** รองศาสตราจารย์  
รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็น  
ประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 'ทิศทางและ  
นโยบายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะ  
ที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง' ซึ่ง  
จัดโดยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับ-  
อุดมศึกษาระยะที่ 8 ของ ม.ร. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2537  
โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ/สำนัก/สถาบัน  
หัวหน้าภาควิชา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อ  
ทราบทิศทางและนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาการ  
ศึกษาระยะที่ 8 ของ ม.ร.

**สื่อสารมวลชน ม.ร. (ต่อจากหน้า 1)**

16,000 คน ซึ่งแม้จะมีนักศึกษาจำนวนมากเช่นนี้ การ  
เรียนการสอนของภาควิชาฯ ก็ไม่ได้มุ่งเน้นเชิงปริมาณ  
เพียงอย่างเดียว หากแต่คำนึงถึงคุณภาพของบัณฑิตควบ  
คู่ไปด้วย เพราะตระหนักดีว่าการเรียนการสอนด้าน  
สื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษานั้น เป็นการเตรียม  
แรงงานที่มีทักษะเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพทางด้านนี้  
ดังนั้น นอกจากความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีแล้ว  
นักศึกษาควรได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อพัฒนา  
ทักษะด้านปฏิบัติการโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง  
ซึ่งจะทำให้บัณฑิตที่จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม  
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะมีทั้งความรู้ตาม  
หลักวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชา  
ชีพจริงด้วย  
ภาควิชาฯ จึงพยายามพัฒนาการเรียนการสอน  
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ดังกล่าว โดยมีโครงการ  
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเพิ่มการฝึกทักษะในทางปฏิบัติแก่  
ผู้เรียน ให้นักศึกษามีโอกาสทดลองปฏิบัติงานในการจัด  
ทำหนังสือพิมพ์ การผลิตรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์

รวมทั้งประสานงานในการส่งนักศึกษาที่ศึกษาวิชาเอกครบ  
ตามที่กำหนด ไปฝึกงานกับสื่อมวลชนและหน่วยงาน  
ต่าง ๆ  
หัวหน้าภาควิชาสื่อสารมวลชน ซึ่งแจ้งต่อไปว่า  
การดำเนินการตามโครงการเหล่านี้ บังคับสำคัญอย่างหนึ่ง  
คือสถานที่ให้นักศึกษาปฏิบัติการทั้งในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่วิทยุและโทรทัศน์ แต่ขณะนี้  
ภาควิชาฯ ยังไม่มีสถานที่ดังกล่าว จึงได้เสนอมหา-  
วิทยาลัยให้สร้างอาคารปฏิบัติการด้านสื่อสารมวลชนเพื่อ  
รองรับการผลิตบัณฑิต และการปรับปรุงหลักสูตรของ  
ภาควิชาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาคารปฏิบัติการนี้  
เป็นอาคาร 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการด้าน  
ต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา คือห้องปฏิบัติการถ่ายภาพและ  
การพิมพ์ ห้องปฏิบัติการหนังสือพิมพ์ ห้องบันทึกเสียง  
ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ และสำนักงานของภาควิชาฯ  
ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ มหาวิทยาลัยเห็นความจำเป็นและจะ  
ดำเนินการหาสถานที่ เพื่อเป็นอาคารปฏิบัติการด้าน  
สื่อสารมวลชนสำหรับนักศึกษาที่เรียนทางด้านนี้ต่อไป



**รักษ์เรารักโลก** รองศาสตราจารย์สนธิ บางยี่ขัน  
รองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหา-  
วิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้แทนอธิการบดีร่วมเปิดการ  
ประชุมสมัชชาเยาวชนชนภาคใต้ ตามโครงการรักษ์เรารักโลก  
ณ สถานีทหารเรือ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 14-18  
ธันวาคม 2537 โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์  
วิจัยนโยบายและการพัฒนา คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. บริษัท-  
เอ็มเอ็มซี สิทธิผลมอเตอร์ จำกัด และกระทรวง-  
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

**เปิดสอนกระบวนวิชาและเปิด SECTION เพิ่มเติม  
ภาค 2 ปีการศึกษา 2537**


ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอเปิดสอนกระบวนวิชา HC 453 MY 499  
(SEC. 02 และ SEC. 03) และ PY 233 เพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2537  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวเพิ่มเติมได้เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ คือ

** HC 453	COMMUNITY NUTRITION	3 CR.
	LEC. F 1330-1520 SCB 119	ASST. PROF. SOMSRI
	LAB. F 1530-1720 SCB 119	ASST. PROF. SOMSRI
** MY 499	SPECIAL PROJECT IN MATERIAL	3 CR.
	TECHNOLOGY	
	PR: MY 317, MY 318, MY 322,	
	MY 327, MY 390	
	SEC. 01 M 0930-1230 KMB 505	PAKAMAT, PINSUPHA
	SEC. 02 M 1330-1630 KMB 505	PAKAMAT, PIPOP
	SEC. 03 TH 1530-1830 KMB 505	PAKAMAT, BOONSIRI
** PY 233	ANCIENT WESTERN PHILOSOPHY	3 CR.
	W 1130-1320 HOB 1504	ASST. PROF. CHA-URNSAI,
		WIROJ

สำหรับวันและเวลาสอบไล่ ให้คณะดำเนินการจัดสอบเองทั้ง 3 กระบวนวิชา

**เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์**  
๑. ชำระเงินที่อาคารเวียงคำ  
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ ตึก เอ.ดี. ๑ ชั้น ๒  
๓. อัตราค่าสมาชิก รับด้วยตนเองที่ ม.ร. ปีละ ๑๐ บาท  
รับทางไปรษณีย์ปีละ ๑๕๐ บาท (ดูรายละเอียดจากหน้า ๑๑)  
(รับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี)

  
งานประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑ 10240  
โทร. 3180900

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ชำระค่าฝาก  
เป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตที่ 10/2537  
ปพส. รามคำแหง  
  
(นายชัยฤทธิ์ สาดี)  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์